



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ด้วย นางสาวสุกฤณี ชัดดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๒  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้ส่งคำขอเข้ารับ  
การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน จำนวน ๑ ราย

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
บุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน และได้ประเมินบุคคลเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อ  
ผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับชำนาญงาน ตำแหน่งเลขที่ อ ๔๒  
ให้แก่ นางสาวสุกฤณี ชัดดี ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการประเมินทราบว่า

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ จะเลื่อนและแต่งตั้งผู้ผ่านการประเมิน  
เมื่อได้รับมติอนุมัติจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ จะดำเนินการเลื่อนและแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ให้ได้รับเงินเดือนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ จะมีหนังสือแจ้งคำสั่งเลื่อนและ  
แต่งตั้ง หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ผู้มีอำนาจ  
สั่งบรรจุและแต่งตั้งอาจดำเนินการเพื่อยกเลิกการได้รับเลื่อนและแต่งตั้งได้

๔. กรณีที่ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และ  
วิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่เลื่อนและแต่งตั้ง  
และหากผู้ใดได้รับการแต่งตั้งตามผลการประเมินแล้ว ต่อมา ก.ค.ศ. มีมติให้เพิกถอนเรื่องคุณสมบัติของยื่นคำขอ  
จะต้องถูกเพิกถอนคำสั่งเลื่อนและแต่งตั้ง และจะเรียกข้อเท็จจริงใดๆ ในภายหลังมิได้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัลลภ วิบูลย์กุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑